
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  
สมัยสามัญ   2 / ๒๕63   ครั้งที่ 1 
วันที่   25  พฤษภาคม   ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
          ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสะเปญ  ทองสุขโข ประธานสภาเทศบาล สะเปญ  ทองสุขโข 
๒. นายประสิทธิ   ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิ   ธรรมฤทธิ์ 
๓ นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดวงภักดี 
๔ นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์  เประกันยา 
๕ นางจิตรา   ศรีสร้างคอม สมาชิกสภาเทศบาล จิตรา   ศรีสร้างคอม 
๖ นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี  โพธิ์ทิพย์ 
๗ นายเด็ด   จันทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
๘ นายวันชัย  หล้าคอม สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย  หล้าคอม 
๙ นายบรรเลง  ภูทัด สมาชิกสภาเทศบาล บรรเลง  ภูทัด 

๑๐ นายหนูพิน  พลดอน สมาชิกสภาเทศบาล หนูพิน  พลดอน 
11 นางวันเพ็ญ   แก่นท้าว สมาชิกสภาเทศบาล วันเพ็ญ   แก่นท้าว 

 
         ผู้ไม่มาประชุม 
  

- ไม่ม ี
 

       ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก ชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ 
2 นายหลัด   สุมาลี รองนายกเทศมนตรี หลัด   สุมาล ี
3 นายศรีจันทร์  อุตราช เลขานายก ศรีจันทร์  อุตราช 
4 นางชนิตา    สอนบุญมี ปลัดเทศบาลต าบล ชนิตา    สอนบุญมี 
5 นายอุบล  กิคอม รองปลัดเทศบาล อุบล  กิคอม 
6 นายสุระศักดิ์   ธีระสาร ผู้อ านวยการกองช่าง สุระศักดิ์   ธีระสาร 
7 นางสาวสุชาดา   วิลัยธรรม หัวหน้าส านักปลัด สุชาดา  วิลัยธรรม 
8 นายวันชัย   แก้วอินทร์ นักวิเคราะห์ฯ วันชัย  แก้วอินทร์ 
9 นายรังษี  ขิระทาน ที่ปรึกษา รังษี  ขิระทาน 

10 นายคงศักดิ์   จ าปานา ผช.ผญบ. ม.6 คงศักดิ์   จ าปานา 
11 นายบุญ  มารักษา ประชาคม ม.8 บุญ  มารักษา 
12 นายภูธร  พระธานี ประชาคม ม.5 ภูธร  พระธานี 
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13 นายทองแดง  โพธิ์ทิพย์ ผช.ผญบ.ม.2 ทองแดง  โพธิ์ทิพย์ 
14 นางรุ้งศิริ   เตชันชะ ผช.ผญบ. ม.1 รุ้งศิร ิ  เตชันชะ 
15 นางสุบัน   ลาขันธ์ คร ู สุบัน   ลาขันธ ์
16 นายสุพจน์   พันล าภักดิ์ ผช.ผญบ.ม.7 สุพจน์   พันล าภักดิ์ 
17 นายทองใบ  ขานเกศ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ทองใบ  ขานเกศ 
18 นายสมคิด  แสนเทพ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 สมคิด  แสนเทพ 
19 นายพงษ์ศิริ  สุวรรณชัย ครู ร.ร. บ้านนาน  าชุ่ม พงษ์ศิริ  สุวรรณชัย 
20 นายแสงทอง  ไชยหงษา ก านันต าบลบ้านโคก แสงทอง  ไชยหงษา 
21 นายภิชานนท์  แซ่อึ ง ปร่ะชาคม ม.6 ภิชานนท์  แซ่อึ ง 
22 นางจีราพร  โพธิ์พรม ครู ร.ร.บ้านดอนเดื่อ จีราพร  โพธิ์พรม 
23 นายบุญชัย  ฝ้ายขาว ผญบ.ม.4 บุญชัย  ฝ้ายขาว 
24 น.ส.ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ 
25 นางสาวณัฐธินี  กาญจนะ นักวิชาการเกษตร ณัฐธินี  กาญจนะ 
26 จ.สอ.ชัยวัฒน์  หาญดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชัยวัฒน์  หาญด ี
27 น.ส.ชวิศา   สอนบุญมี ผช.นักทรัพยากร ชวิศา   สอนบุญมี 
28 นายเฉลิมวุธ  ราชไมตรี นิติกร เฉลิมวุธ  ราชไมตรี 
29 นายบัวลา   ตู้จันโต นักทรัพยากรบุคคล บัวลา   ตู้จันโต 
30 น่.ส.อรทัย  โสพุฒอ่อน นักพัฒนาชุม อรทัย  โสพุฒอ่อน 
31 นายบุญตรี  ศิลา พนักงานจ้างทั่วไป บุญตรี  ศิลา 
32 นายสุนันต์  ดวงภักดี พนักงานขับรถยนต์ สุนันต์  ดวงภักดี 
33 นางระวีวรรณ   เหลาธรรม ผช.นักวิเคราะห์ฯ ระวีวรรณ   เหลาธรรม 
34 นายวัชรพล  แพนอินทร์ ผช.นายช่างไฟฟ้า วัชรพล  แพนอินทร์ 
35 นายอาคม   อธิราช ประชาคม ม.9 อาคม   อธิราช 
36 นายบัญชา  ยิ่งยวด ผช.นักเขียนแบบ บัญชา  ยิ่งยวด 
 
เริ่มประชุม เวลา  09.0๐  น. 

 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  รายงานจ านวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน  ๑1  คน  ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ   พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  1 / 2563  ครั งที่ ๑  และด าเนินการประชุม
    ตามระเบียบวาระ  ดังนี      

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  1.แจ้งการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา และให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม โดยเฉพาะการรับ 
ประธานสภา   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน และให้ด าเนินการแก้ไขให้ประชาชนต่อไป 
    2.ช่วงนี เข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ทุกๆท่านระมัดระวังภัยจากฝน  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายบรรเลง  ภูทัด  ได้สรุปตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ด าเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ  
เลขานุการสภาฯ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2563  ครั งที่ 1  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่านมา ในการ

ตรวจสอบรายงานการประชุมมีคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
และได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการ
ด าเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ   

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  
ประธานสภาฯ    หากมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 

นายชัยวัฒน์ เประกันยา เปลี่ยนชื่อ จากนายบรรเลง ภูทัด เป็น นายสมศักดิ์ ดวงภักดี  และเปลี่ยนจากนายประสิทธิ์   
สมาชิกสภา เขตที่ 1 ชัยสิทธิ์  เป็น นายชัยสิทธิ ์ ประสิทธิ์ ครับ 

นายสะเปญ ทองสุโข เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมแล้วผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมากรุณายกมือครับ    

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯรับรอง เสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรายงานเพื่อทราบ 

 1.การจัดล าดับความส าคัญโครงการเพ่ือบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 

นายสะเปญ ทองสุขโข ขอเชิญผู้บริหารชี แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก คณะ 
นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอรายงานโครงการเพ่ือ

บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
และได้มีหนังสือสั่งการห้ามมีการประชุม จึงท าให้ไม่ได้ออกประชาคม เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา 
จึงได้ท าหนังสือเชิญผู้น า คณะกรรมการพัฒนาแผน มาประชุมเพ่ือขับเคลื่อนและจัดล าดับ
โครงการที่ส าคัญเพ่ือบรรจุเข้าในเทศบัญญัติ  โดยจะพิจารณาโครงการ 1-6 มาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยจะมีรายละเอียดดังนี  

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2564 
บ้านโคก   หมู่ที่ 1 

 

ล าดับ โครงการ 2564 หมายเหตุ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวังไฮ (เส้นรอบป่ายาง)  หมู่ที่ 1   (1 ก.ม.) 1  
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัดป่าหมากหญ้า ไปอ่างเก็บน  าห้วยวังสิม 2  
เพ่ิมเติมแผน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวังไฮ (เส้นรอบป่ายาง)  หมู่ที่ 1   (1 ก.ม.)  เพ่ิมเติม ฉ. 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัดป่าหมากหญ้า ไปอ่างเก็บน  าห้วยวังสิม  เพ่ิมเติม ฉ. 
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บ้านโคก   หมู่ที่ 7 
ล าดับ โครงการ 2564 หมายเหตุ 
1. ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางแดง-ถนนเพ็ญ-สร้างคอม 1  
    
เพ่ิมเติมแผน 1.ซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้าน  (แอสฟัส) 

2.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  จากบ้านนางแดง-บ้านตาดม 
 เพ่ิมเติม ฉ.

1 
 

     บ้านนาน้ าชุ่ม   หมู่ที่ 8 
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  พร้อมติดตั งหม้อแปลง  จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม-กุดกุง 1  
2. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอกไม้ปา่ หมู่ที่ 8 (จากหอถังประปา-หน้าวัดป่าชัยมงคล) 2  
เพ่ิมเติมแผน ก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอกไม้ปา่ หมู่ที่ 8 (จากหอถังประปา-หน้าวัดป่าชัยมงคล)  เพ่ิมเติม ฉ.

1 
      บ้านโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 9 
1. ขยายผิวจราจรจากหน้าบ้านนายสมัย พลเพียร – นางอ าพร  ศรีจงรัก 1  
    
เพ่ิมเติมแผน -   

 

     บ้านโพธิ์   หมู่ที่ 2 
1. วางท่อระบายน  า คสล. สี่แยกบ้านยายจิตร-สี่แยกบ้านนางอ้อมไปห้วยขี นาค  1  
    
เพ่ิมเติมแผน ก่อสร้างถนนลูกรังรอบวัดป่าพันล า (จากนานางยุทธนา โพธิ์บาย-นา 

นายสัมพันธ์ ศรีหาวงศ์-นานางน้อย เพียมะลัง)  2  ก.ม. 
 เพ่ิมเติม ฉ.

1 
      บ้านดอนบาก  หมู่ที่ 3 
1. ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนบาก หมู่ที่ 3/11 – โคกสว่าง  1  
    
เพ่ิมเติมแผน -   
      บ้านดอนเดื่อ   หมู่ที่ 4 
1. ก่อสร้างโดมจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร (ข้างวัดอุทุมพร) 1  
    
เพ่ิมเติมแผน ก่อสร้างบล็อกคอนเวิสแหลมฟ้าผ่าตอนล่าง  เพ่ิมเติม ฉ.

1 
      บ้านนาน้ าชุ่ม   หมู่ที่ 5 
1. 1.  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั งหม้อแปลง จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม-กุดกุง 1  
    
เพ่ิมเติมแผน -   
      บ้านโนนสังวาลย์  หมู่ที่ 6  
1. ก่อสร้างท่อระบายน  าห้วยเสือโก๊ก  (ปิดท่อระบายน  าเก่า) 1  
    
เพ่ิมเติมแผน -   
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      บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 10 
1. ก่อสร้างถนนลูกรัง  สายหนองไผ่-บ้านโนนทอง ต.ทุ่งหลวง 1  
เพ่ิมเติมแผน -   
      บ้านดอนบาก   หมู่ที่ 11 
1. วางท่อระบายน  าจากวัดศิริธรรมคุณ-หน้าโรงเรียนบ้านดอนบาก 1  
เพ่ิมเติมแผน -   

นายสะเปญ  ทองสุขโข   ตามท่ีผู้บริหารชี แจงรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา ประจ าปี 2564 โดยจะน าปัญหาความเดือดร้อนในแผนมาจัดล าดับความส าคัญ มีท่านใดมี

ข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ขอเชิญครับ 

นายแสงทอง  ไชยหงษา วันที่ประชุมคัดเลือกโครงการฯผมไม่ได้ร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ผมเห็นว่าโครงการ  
ก านันต าบลบ้านโคก ม. 9 ขยายผิวจราจรจากหน้านายสมัย พลเพียร – นางอ าพร ศรีจงรัก  ผมว่าระยะทางไม่

เยอะ ผมเห็นว่าน่าจะแก้ไขปัญหาน  าท่วมหน้าโรงเรียนเพราะน  าท่วมขัง จากหน้าโรงเรียน-
ร้านค้า โดยการวางท่อระบายน  า 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ โครงการที่ท่านก านันได้กล่าวมาไม่มีในแผนฯ 
นายกเทศมนตรี 

นายพงษ์ศิริ  สุวรรณชัย ในสัดส่วนของ ม.8 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นดอกไม้ป่า ผมเห็นว่า เส้นทางไปกุดกุง 
ครู รร.บ้านนาน  าชุ่ม ควรด าเนินการมากกว่า เพราะ มีครัวเรือน อยู่จ านวน 12 ครัวเรือน และเส้นนี ใช้ทั ง ม.5 

ม.8  ฝุ่นละอองเยอะมากผมเห็นว่าหากเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากให้เปลี่ยนมาด าเนินการเส้น
นี แทน  

นายสะเปญ ทองสุขโข เส้นทางไปกุดกุงชาวบ้านต้องการขยายไฟฟ้าแรงต่ าเข้าไปเพ่ือใช้ในครัวเรือนเนื่องจากมี 
ประธานสภา ไฟฟ้าแรงสูงแล้ว และโครงการนี งบประมาณค่อนข้างเยอะ ส่วนถนนเส้นดอกไม้ป่านั น

ตามท่ีได้ส ารวจมาเป็นความต้องการของประชาชนมานานแล้วคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขอเชิญ
ผู้บริหารตอบครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ คสล.เส้นนี เป็นความต้องการของประชาชน และต้องมาดูในแผนว่ามีในแผนหรือไม่หากไม่มี 
นายกเทศมนตรี ในแผนก็จะไม่น ามาพิจารณา หากจะเพ่ิมเติมแผนคงต้องรอปีหน้าครับ  

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ผมขอเสริมโครงการนี ไม่มีในแผนนะครับแต่ผมว่าเป็นโครงการที่ควรเร่งแก้ไข วางท่อระบาย 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 น  าฝายเปรม ไม่มีสปริงเวย์ ทางระบายน  าผมคิดว่าน  าจะท่วม และท าให้ขาด ผมจึงอยาก

ฝากหาทางแก้ไขปัญหาก่อนฤดูฝนครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  โครงการที่ไม่ปรากฏในแผนหากเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถใช้งบกลางหรือจ่ายขาด 
นายกเทศมนตรี เงินสะสมได้ครับ 

  พักเบรก 10 นาที   
   -เริ่มประชุม เวลา 10.50  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 1.พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

      ส านักปลัด  เป็นเงิน 73,000 บาท  

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอหลักการและเหตุผล ผมขอหารือในที่ประชุมว่าจะ 
ประธานสภาฯ   พิจารณาการโอนงบประมาณ ครั งนี  สามวาระรวด คือรับหลักการ  แปรญัตติ 
    ลงมติ ในวันเดียวกัน ทั ง 3 วาระ  หรือพิจารณาไปที่ละวาระขอเชิญสมาชิกสภา 
    แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ 
 
นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  เพ่ือการปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งขึ นผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ครับ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 

นายสมศักดิ์ ดวงภักดี  ผมขอรับรองท่านมนตรี   โพธิ์ทิพย์ พิจารณาสามวาระรวด ครับ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 

นางจิตรา  ศรีสร้างคอม  ดิฉันขอรับรองท่านมนตรี  โพธิ์ทิพย์ พิจารณาสามวาระรวด เหมือนกัน ค่ะ 
สมาชิกสภา เขตที่1 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  สอบถามมีใครแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากที่เสนอบ้างหรือไม่  หากไม่มีผมจะ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณสามวาระรวด กรุณายกมือ 

ครับ 

มติที่ประชุม   - ให้พิจารณาสามวาระรวด  จ านวน      ๑0      เสียง  
    - งดออกเสียง      จ านวน      ๑        เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  มติที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 3 วาระรวด เชิญ 
ประธานสภา   ปลัดเทศบาลชี แจงระเบียบในการโอนงบประมาณในครั งนี ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางชนิตา สอนบุญมี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล    พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนเพื่อตั งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสะเปญ ทองสุขโข ปลัดเทศบาลได้ชี แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอเชิญผู้บริหารชี แจงหลักการและ 
ประธานสภาฯ เหตุผลไปที่ละโครงการเชิญครับ   

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  กระผมนายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  ขอเสนอญัตติโอน 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล บ้านโคก   
    โดยโอนจากรายจ่าย ประจ าปี 2563 เพ่ือด าเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ให้ 

ท างานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณ รายละเอียด 
ดังนี  
ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส านักปลัด ดังนี  
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ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ส านักปลัด 
   ...................... 
             หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนเพื่อตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                     เหตุผล 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ ปลัดเทศบาล  จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโคกได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่หลายต าแหน่งท าให้ขาด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานเพ่ือปฏิบัติงานให้ทันต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้การ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอโอนงบประมาณจัดซื อ   เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
ต่อสภาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบฯ โดยโอนงบประมาณมาจากรายการดังนี  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงินที่

โอน 

งบ 
ประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 400,000 16,000 
(-) 

 
384,000 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื อ
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

0.00  0.00 16,000 
(+) 

16,000 

นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ของ

ปลัดเทศบาล  จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
  
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์   2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  จ านวน  4 หลัง ๆละ 6,000 บาท     
นายกเทศมนตรี        เป็นเงิน 24,000 บาท    
   เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารของทางราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สูญหาย ง่ายต่อการ 
   เก็บรักษาเอกสารของทางราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารดังกล่าว 
   จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ รายการดังนี  
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แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงินที่

โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 384,000 24,000 
(-) 

360,000 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 2 
บานเปิด 
(มอก.)จ านวน 
4 หลัง 

0.00 0.00 24,000 
(+) 

24,000 

นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 

จ านวน  4 หลัง ๆละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์   3.จัดซือ้ตู้โชว์  จ านวน    1  หลัง    เป็นเงิน 5,500  บาท 
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโคกเรา ได้มีของรางวัล ถ้วยรางวัล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของการได้มารางวัลต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติรางวัลที่ได้มา จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื อตู้โชว์เพ่ือแสดงผลงานของเทศบาลต าบลบ้านโคก จึงเสนอโอนงบประมาณ
ต่อสภาฯ ตามรายการดังต่อไปนี  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงินที่

โอน 

งบประมาณหลัง
โอน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 360,000 5,500(-) 354,500 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อตู้โชว์  
จ านวน  1 
หลัง 

0.00 0.00 5,500 (+) 5,500 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ จัดซื้อตู้โชว์  จ านวน    1  หลัง   
   เป็นเงิน 5,500  บาท  กรุณายกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
 
นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  4.จัดซื้อตู้เหล็กบนโล่ง ล่าง 2 บาน เปิดสูง  จ านวน 2 หลังๆละ 8,000 บาท 
นายกเทศมนตรี      เป็นเงิน 16,000 บาท  

เนื่องจากต าแหน่งประธานสภา และ รองประธานสภายังขาดอุปกรณ์ในการเก็บเอกสาร
ส าคัญและอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ สัดส่วน 
ของกิจการสภา จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ตามรายการดังนี  
 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 354,500 16,000 
(-) 

338,500 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อตู้เหล็กบน
โล่ง ล่าง 2 บาน 
เปิดสูง  (มอก.)  
2 หลัง 

0.00 0.00 16,000 
(+) 

16,000 

นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายรายการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ จัดซื้อตู้เหล็กบนโล่ง ล่าง 2 บาน เปิดสูง  

จ านวน 2 หลังๆละ 8,000 บาท  เป็นเงิน 16,000 บาท กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์   5. จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ เลเซอร์ ขาว-ด า จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท 
นายกเทศมนตรี    เป็นเงิน 5,200   บาท 

สืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ นจ านวนมาก ท าให้ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมา  จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ 
ตามรายการดังนี  
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แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงินที่

โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินง
าน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 338,500 5,400 (-) 333,100 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่อง
ปริ นเตอร์ 
เลเซอร์ ขาว-ด า 
จ านวน 2 
เครื่อง 

0.00 0.00 5,400(+) 5,400 

 
นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ เลเซอร์ ขาว-ด า 

จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท  เป็นเงิน  5,200   บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  6.เครื่องปริ๊นเตอร์สี ink jet   จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 4,300 บาท 
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโคกได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง 
    มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานเพื่อปฏิบัติงานให้ทันต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายประกอบ 
    กับการประเมินองค์กรประจ าปี จ าเป็นต้องมีภาพสีประกอบโครงการที่รับประเมินให้มีภาพ 
    กิจกรรมสีสวยงามให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเสนอโอนงบประมาณ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 333,100 4,300 
(-) 

328,800 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่อง
ปริ นเตอร์ 
ink jet  ส ี

0.00 0.00 4,300 
(+) 

4,300 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณจัดซื อ เครื่องปริ๊นเตอร์สี ink jet   จ านวน 1 

เครื่อง  เป็นเงิน 4,300 บาท ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      ๑0      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปการโอนงบประมาณกองช่างขอเชิญผู้บริหารชี แจงหลักการและ 
ประธานสภาฯ เหตุผลไปที่ละรายการเชิญครับ  

ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63 
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     กองช่าง 
   ...................... 
             หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนเพื่อตั ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  1.จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท  
นายกเทศมนตรี  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือออกส ารวจวัดระยะทางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส ารวจทางโยธาส าหรับ

วัดระยะทางที่ล้อเคลื่อนที่ไปได้ การใช้งานอุปกรณ์นี  ใช้วัดไปตามเส้นทางที่ต้องการส ารวจ 
ระยะทาง ในเขตต าบลบ้านโคก จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ตามรายการ ดังนี  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณก่อน

โอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 322,500 10,000 
(-) 

312,500 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ 

จัดซื อล้อวัด
ระยะ 

0.00 0.00 10,000 
(+) 

10,000 
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นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

10,000 บาท กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 

            พักเบรก 5 นาที 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปโครงการที่ 2 เชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลครับ 
ประธานสภา 
    

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ 2. จดัซื้อปั๊มน้ าเทศบาล จ านวน  1 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท  
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากปั๊มน  าเทศบาลตัวเดิม ได้ข ารุด เสียหาย จากภัยธรรมชาติฟ้าผ่า ท าให้น  าไม่พอใช้ 

ในเทศบาลต าบลบ้านโคก หากจะด าเนินการซ่อมแซมก็มีราคาซ่อมค่อนข้างสูง จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื อเครื่องใหม่ แทนเครื่องเดิม  จึงเสนอ โอนงบประมาณต่อสภาฯ ตาม
รายการ ดังนี  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณก่อน

โอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 312,500 9,000 
(-) 

303,500 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื อป๊ัมน  า
เทศบาล 

 
0.00 

 
0.00 

 
9,000 

(+) 

 
9,000 

 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะแสดงความเห็นหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ให้โอนงบประมาณ จัดซื้อปั๊มน้ าเทศบาล จ านวน  1 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท กรุณายก

มือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10        เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -           เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน       1         เสียง 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 3  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  3.จัดซื้อรถเข็นปูน  จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน 2,000 บาท  
นายกเทศมนตรี  เหตุผลที่ต้องด าเนินการจัดซื อรถเข็นปูน เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโคก มีพื นที่กว้างไว้ใช้

ขนสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการบูรณะซ่อมแซมทรัพย์สินของทางเทศบาล  จึง
เสนอ โอนงบประมาณต่อสภาฯ ตามรายการ ดังนี  

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมตั ิ

งบ 
ประมาณก่อน

โอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 324,500 2,000(-) 322,500 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซื อรถเข็น
ปูน จ านวน 
1 คัน 
 

0.00 0.00 2,000(+) 2,000 

 นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณจัดซื้อรถเข็นปูน  จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน 2,000 บาทกรุณายกมือ

ครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10        เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
 
นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 4  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 
 
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 4.โครงการวางท่อระบายน้ ากลมภายในหมู่บ้าน บ้านโคก ม.7  เป็นเงิน  63,700 บาท 
นายกเทศมนตรี    เพ่ือลดปัญหาน  าท่วมขังถนนในหมู่บ้านของชาวบ้าน  ช่วยให้ราษฎรในเขต 

  หมู่บ้าน ม. 7 และผู้ทีใช้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวก ปลอดภัยจึงเสนอโอนงบประมาณ
ต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตามรายการ ดังนี  
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แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน
บริหารง
านท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินง
าน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

400,000 303,500 63,700(-) 239,800 

แผนงาน
อุตสาห
กรรม
และการ
โยธา  

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้า
งพื นฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อ
ระบายน  ากลม
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโคก หมู่ท่ี 7 

0.00  0.00 63,700(+) 63,700 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ ากลมภายในหมู่บ้าน บ้านโคก ม.7  เป็นเงิน  

63,700 บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10        เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
 
นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 5  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 5.โครงการรื้อถอนรั้วคอนกรีตด้านหน้าอาคารสภาต าบลบ้านโคก ม.1 เป็นเงิน 
นายกเทศมนตรี  10,000 บาท 

  เนื่องจากอาคารสภาต าบลหลังเก่า ไม่ได้ใช้งานมานาน จึงมีความประสงค์จะรื อถอนรั ว
คอนกรีตเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตามรายการ ดังนี  

แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน
บริหารง
านท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

400,000 239,800 10,000 
(-) 

229,800 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการรื อถอน
รั วคอนกรีต
ด้านหน้าอาคาร
สภาต าบลบ้าน
โคก หมู่ 1 

0.00  0.00 10,000 
(+) 

10,000 
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นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการรื้อถอนรั้วคอนกรีตด้านหน้าอาคารสภาต าบลบ้านโคก ม.1 

เป็นเงิน 10,000 บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10        เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 6  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 6.โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารกิจการสภา     เป็นเงิน  94,900 บาท 
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากอาคารส านักงานหลังเก่า ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของกิจการสภา ปัจจุบันห้องน  า

อาคารดังกล่าว สภาพทรุดโทรม มีน  าท่วมขังห้องน  า ท าให้เกิดความสกปรก เพ่ือให้ห้องน  า
ใช้งานได้สะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ  จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ตามรายการ ดังนี  

 

แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารง
านท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

400,000 229,80
0 

94,900 
(-) 

134,900 

แผนงาน
อุตสาห
กรรม
และการ
โยธา  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุง
ห้องน  าอาคาร
กิจการสภา 
 

0.00  0.00 94,900 
(+) 

94,900 
 

 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารกิจการสภา   เป็นเงิน  94,900 บาท 

กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10        เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1        เสียง 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 7  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 7.โครงการก่อสร้างห้องครัวส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก  เป็นเงิน 98,000 บาท 
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากมีความประสงค์จะด าเนินการสร้างห้องครัวส านักงานเพื่อความเป็นสัดส่วน และ

เก็บเครื่องใช้เครื่องครัว ทีใช้ในเทศบาล ให้เป็นระเบียบสะอาด น่ามอง  แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ และให้เข้ากับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงเสนอโอน
งบประมาณต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามรายการ ดังนี  

 

แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารง
านท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินง
าน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

400,000 134,900 98,000 
(-) 

36,900 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะ
และ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ห้องครัวส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านโคก 

0.00  0.00 98,000 
(+) 

98,000 

 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องครัวส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโคก  เป็นเงิน 

98,000 บาท  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10     เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 8  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 8.โครงการต่อเติมอาคารสภาต าบลท าเป็นโรงจอดรถ   เป็นเงิน 181,000 บาท 
นายกเทศมนตรี  ปัจจุบัน บริเวณ อาคารสภาต าบลหลังเก่ามีพื นที่ด้านหน้าที่สามารถด าเนินการต่อเติมได้จึง

ประสงค์จะต่อเติมอาคารสภาท าเป็นโรงจดรถ ให้แก่ผู้มาใช้งาน ในการจอดรถส่วนรวม และ
จอดรถกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เนื่องจากจ าเป็นต้องย้ายออกจากเทศบาลจึงต้องหาที่
จอดรถ เล็งเห็นพื นที่ส่วนรวมนี  จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ  
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นายสะเปญ  ทองสุขโข  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการนี หรือไม่หากมีขอเชิญครับ 
ประธานสภา 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  ผมติดใจโครงการนี ว่าจะมีการน ารถหีบศพของกองทุนฌาปนกิจไปจอดด้วย ผมอยาก 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  สอบถามว่าทางผู้บริหารได้ ท าประชาคมหรือสอบถามชาวบ้านหรือยังครับคนที่อยู่บริเวณ

นั นว่าอย่างไรเกรงว่า จะมีปัญหา   

นายบรรเลง  ภูทัด  ผมขอเสริมท่านมนตรี โพธิ์ทิพย์ ว่าหากเอารถกองทุนไปจอดที่นั นผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่า 
สมาชิกสภา เขตที่ 2  กองทุนมีรายได้ เป็นเอกเทศไม่ได้เป็นของเทศบาลจึงไม่อยากให้มาจอดพื นที่ราชการ ครับ 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี ท่านได้ท าประชาคมหรือยัง ที่จะเอารถขนหีบศพจะไปจอหากสภาอนุมัติไปแล้วชาวบ้าน 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  แถวนั นไม่พอใจว่าอนุมัติได้อย่างไร ผมอยากให้ท่านท าประชาคมเข้ามาก่อนครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ ผมขอตอบพร้อมกันทั งสามท่านครับ ผมไม่ได้ระบุว่าจะเป็นที่จดรถหีบศพ รถท่ีมาใช้งาน 
นายกเทศมนตรี  จอดรถอะไรก็ได้เพราะเป็นที่ส่วนรวม ผมก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านคร่าวๆแล้ว  จริงๆแล้ว

กองทุนนี ก็ไม่ใช่ของราชการก็จริงแต่ก็ไมมีใครได้ผลประโยชน์เป็นของประชาชนที่เป็น
สมาชิกทั งหมดทั งต าบล ประมาณ 1,500 ครัวเรือน ต้องเรียนให้ทราบว่ากองทุนมีความ
จ าเป็นต้องมีที่จอดรถ หากด าเนินการแล้วชาวบ้านไม่อนุญาตให้ใช้ก็จะไม่เข้าไปใช้ เพราะ
ตอนนี ยังหาสถานที่เหมาะสมในการจอดรถยังไม่ได้ ผมอยากให้ทุกท่านได้มองที่
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เพราะกองทุนนี ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่เป็นของทุกคนในเขตต าบลบ้าน
โคก ผมจึงมองเห็นว่าจะใช้สถานที่ส่วนกลางนี  เหมาะสมที่สุดแล้ว  ผมฝากทางสมาชิกสภา
ด้วยครับ 

นายสะเปญ  ทองสุขโข มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในโครงการนี หรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ โครงการต่อเติมอาคารสภาต าบลท าเป็นโรง 

จอดรถ   เป็นเงิน 181,000 บาท  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      4      เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      5         เสียง 
    - งดออกเสียง       จ านวน      2        เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 9  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 9.โครงการเสริมสันฝายท่อเหลี่ยมอ่างน้ าคึกฤทธิ์        เป็นเงิน  20,000 บาท 
นายกเทศมนตรี  เนื่องจากสันฝายอ่างน  าคึกฤทธิ์ เก็บน  าได้ปริมาณที่น้อย ท าให้หน้าแล้งขาดแคลนน  าไว้ใช้

ในการเกษตร จึงประสงค์จะด าเนินการเสริมสันฝายท่อเหลี่ยมยกระดับขึ นเพ่ือจุน  าได้มาก
ขึ นและมีน  าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
รายการ ดังนี  

 
 
 
 
 



18 
 

 

แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
การ
ศาสนา
วัฒนธรร
มและ
นันทนา
การ  

งาน
ศาสนา
วัฒนธรร
ม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั งไฟ 
ประจ าปี 2563 

300,000 200,000 20,000(-) 180,000 

 
แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะ
และ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิสัน
ฝายท่อเหลี่ยมอ่าง
น  าคึกฤทธ์ิ 

0.00  0.00 20,000(+) 20,000 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการเสริมสันฝายท่อเหลี่ยมอ่างน้ าคึกฤทธิ์  เป็นเงิน  20,000 บาท  

กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10     เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 10  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 10.โครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อมถนนสายข้างวัดอุทุมพร บ้านดอนเดื่อ  เป็นเงิน 
นายกเทศมนตรี         24,300 บาท  
   เพ่ือลดปัญหาน  าท่วมขังถนนและ พื นที่การเกษตรของชาวบ้าน  ช่วยให้ราษฎรในเขต 
   หมู่บ้าน ม. 4 และผู้ทีใช้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และสามารถน าผลิตทางการเกษตร 
   ได้สะดวกมากขึ นจึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตาม 
   รายการ ดังนี  
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แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
การ
ศาสนา
วัฒนธรร
มและ
นันทนา
การ  

งาน
ศาสนา
วัฒน 
ธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั งไฟ 
ประจ าปี 2563 

300,000 154,300 20,000(-) 134,300 

แผนงาน
อุตสาห
กรรม
และการ
โยธา  

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้า
งพื นฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางท่อ
ระบายน  ากลม 
dia0.60 เมตร 
เชื่อมถนนสายข้าง
วัดอุทุมพร บ้าน
ดอนเดื่อ  

0.00 0.00 20,000(+) 20,000 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อมถนนสายข้างวัดอุทุมพร บ้านดอนเดื่อ  

เป็นเงิน  24,300 บาท  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10     เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 11  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 11.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน สายนา นางยุทธยา โพธิ์บาย   เป็นเงิน  
นายกเทศมนตรี       25,700  บาท    
   เพ่ือลดปัญหาน  าท่วมขังถนนและ พื นที่การเกษตรของชาวบ้าน  ช่วยให้ราษฎรในเขต 
   หมู่บ้านม. 2 และผู้ทีใช้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก และสามารถน าผลิตทางการเกษตร 
   ได้สะดวกมากขึ นจึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตาม 
   รายการ ดังนี  
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แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) 
จ านวนเงิน

ที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ  

งาน
ศาสนา
วัฒน 
ธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั งไฟ 
ประจ าปี 2563 

300,000 180,000 25,700(-) 154,300 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ
โยธา  

งาน
ก่อสร้าง
โครง 
สร้าง
พื นฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง 
เสรมิผิวจราจรถนน
ดิน สายนา 
นางยุทธยา โพธ์ิบาย 
หมู่ที่ 2 

0.00  0.00 25,700(+) 
 

25,700 

 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดิน สายนา นางยุทธยา โพธิ์บาย   

เป็นเงิน  25,700  บาท  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10     เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 12  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ 12.โครงการติดตั้งถังน้ าพร้อมระบบปั๊มน้ าในอาคาร ศพด.บ้านดอนบาก  
นายกเทศมนตรี    เป็นเงิน 20,000 บาท    
 เนื่องจากน  าประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไหลค่อนข้างช้า เพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหาให้น  าพอใช้ จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ รายการ ดังนี  

แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณ
หลังโอน 

แผนงาน
บริหารง
านท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินง
าน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

400,000 36,900 20,000 
(-) 

16,900 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน  

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการติดตั งถังน  า
พร้อมระบบปัม๊น  า
ในอาคาร ศพด.บ้าน
ดอนบาก 

0.00 0.00 20,000 
(+) 

20,000 
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นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณโครงการติดตั้งถังน้ าพร้อมระบบปั๊มน้ าในอาคาร ศพด.บ้านดอนบาก  

กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติโอนงบประมาณ   จ านวน      10     เสียง  
    - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ก่อนจะเข้าสู่โอนงบประมาณกองการศึกษา ก็ถึงเวลาพักเท่ียงแล้ว ผมขอเชิญทุกท่านร่วม
ประธานสภา   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

-พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
-เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปการโอนงบประมาณกองการศึกษาขอเชิญผู้บริหารชี แจงหลักการและ 
ประธานสภาฯ เหตุผลไปที่ละโครงการเชิญครับ   

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  กระผม นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณประจ าปี 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล บ้านโคก    โดยโอน  
    จากรายจ่าย ประจ าปี 2563 เพ่ือด าเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ให้ 

ท างานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณ รายละเอียด 
ดังนี    ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง     กองการศึกษา ดังนี                               

ญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63 
  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     กองการศึกษา 
   ...................... 
               หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนเพื่อตัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสะเปญ  ทองสุขโข โครงการที่ 1  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงให้ที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ 1.โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ink jet สี จ านวน  1 เครื่อง  
นายกเทศมนตรี    เป็นเงิน4,300 บาท  

การปฏิบัติงาน รายงานข้อมูล ภาพถ่ายสี  ของกองการศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ใน
การปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมา  จึงเสนอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ตาม
รายการ ดังนี  
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แผน 
งาน 

งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ 
/รายการ 

งบ 
ประมาณ 
อนุมัติ 

งบ 
ประมาณก่อน

โอน 

(+/-) 
จ านวน

เงินที่โอน 

งบ 
ประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป  

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเ
นินง
าน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

400,000 328,000 4,300(-) 324,500 

แผนงาน
การศึกษา  

งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ
ลงทุ
น 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่อง
ปริ นเตอร์ ink 
jet ส ี จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 4,300(+) 4,300 

 

นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านเห็นชอบให้ 
ประธานสภา โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ink jet สี จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 

4,300 บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติโอนงบประมาณ    จ านวน      10     เสียง  
 - ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ  จ านวน      -        เสียง 
 - งดออกเสียง       จ านวน      1       เสียง  

นายสะเปญ  ทองสุขโข  2.พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 
ประธานสภา   ขอเชิญผู้บริหารชี แจงหลักการและเหตุผลครับ 

 
                -   วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์                         หลักการ 
นากเทศมนตรี     

                         ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 
                                        เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง ตลาด  สถานที่จ าหน่ายสินค้า  อาหาร 
    และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557  ใช้บังคับมานาน และปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมาย 
    และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง เทศบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับ 
    สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี  
 

โดยที่การด าเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนดลักษณะของตลาด 
สุขลักษณะในการด าเนินกิจการตลาด สุขลักษณะส าหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของใน
ตลาด หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการตลาด จึงตราเทศบัญญัตินี  
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นายอุบล กิคอม   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและเหตุผล เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้ถูกต้อง 
รองปลัดเทศบาล ตามระเบียบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง และมีกฎหมายรองรับ การด าเนิน

กิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
ขออนุญาตสอบถามท่านประธานว่าจะให้อ่านรายละเอียดไปที่ละหมวดหรือไม่ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ผมก็ได้ส่งเอกสารให้กับสมาชิกสภาก่อนวันประชุม 3 วันแล้ว และทุกท่านคงได้อ่านมาแล้ว 
ประธานสภา หากมีท่านใดสงสัย หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ สามารถสอบถามได้ใน

ส่วนที่ยังติดใจ  และอยากจะสอบถามที่ประชุมสภาว่าจะพิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี เป็น 3 
วาระรวดเลยหรือไม่  ซึ่งจะต่างจากการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ต้องพิจารณา 3 เวลา เว้นช่วงเวลาแต่ เทศบัญญัติฉบับนี สามารถพิจารณา  3 
วาระรวดได้เลย ผมขอมติว่าสมาชิกสภาจะพิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี  3 วาระรวดเดียว
หรือไม่ หรือจะพิจารณาเปน็วาระๆไป ท่านใดเห็นควรว่าพิจารณา 3 วาระรวด กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบพิจารณา  3 วาระรวด จ านวน     10    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด    จ านวน    -         เสียง 
    -งดออกเสียง      จ านวน     1       เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี  3 วาระรวด นายกเทศมนตรี 
ประธานสภา   ก็ได้แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี แจงรายละเอียดเข้าใจดีแล้ว 
 

วาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการ 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  -มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯนี หรือไม่เชิญครับ 
ประธานสภา หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดพิจารณาแล้วเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติฯ กรุณายกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ    จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง      จ านวน     1      เสียง 
 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  -สรุปมติที่ประชุมพิจารณารับหลักการ 10 เสียง ต่อไปพิจารณาอภิปราย 
ประธานสภา หรือแปรญัตตใินขั นแปรญัตติ สาหรับเรื่องขอความเห็นชอบร่าง ประธานสภาฯ เทศบัญญัติ

เทศบาลบ้านโคก เรื่อง ควบคุม ตลาด พ.ศ. ๒๕63  
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  
ในญัตตินี มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕63 ขอเชิญได้ครับ 
 - ถ้าไม่มี ผมจะขอสรุปในขั นแปรญัตตินี นะครับ ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้แปรญัตติแล้วนะครับ 
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕63 และขอคงไว้ซึ่งร่างเดิมนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม
นะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้คงไว้(ร่าง)เดิม      จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัติ      จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 
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นายสะเปญ ทองสุขโข  -วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านโคก  
ประธานสภาฯ  เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕63 วาระท่ี ๓ ขั นลงมติ ก็จะไม่มีการอภิปรายใดๆ แล้วนะ

ครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับส าหรับในวาระท่ี ๓ ขั นลงมติ ใครเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ     จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จ านวน     1      เสียง 

พักเบรก  5 นาที 

นายสะเปญ ทองสุขโข 3.พิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 ใช้อาคารสภาต าบลเป็นสถานที่ 
ประธานสภา ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี แจ้งครับ 

นางชนิตา  สอนบุญมี ปัจจุบันอาคารสภาต าบลเก่า เป็นอาคารว่างเปล่าไม่ได้ใช้งาน ในส่วนของศาลาประชาคมที่ 
ปลัดเทศบาล ชาวบ้าน ม. 1 เคยใช้เป็นที่ประชุม ก็ได้ใช้เป็นตลาดชุมชนแล้ว จึงท าให้ไม่สะดวกต่อการไป

ใช้สถานที่ในการประชุม การจ่ายเบี ย จึงเสนอสภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ใช้อาคารสภาต าบล
เป็นสถานที่ประชุมของชาวบ้าน ค่ะ 

นายสะเปญ ทองสุขโข เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี แจงให้สมาชิกสภาได้ทราบแล้วมีท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ประธานสภา หากไม่ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้อาคารสภาต าบล เป็นที่

ประชุมประชาคม กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ    จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง     จ านวน     1      เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข  4.พิจารณาเห็นชอบด าเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภา    สายทางบ้านยวด – บ้านดอนบาก ระยะทาง ประมาณ 2,300 เมตร 
    ขอเชิญผู้บริหารชี แจงรายละเอียด ครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ ตามท่ีทางเทศบาลต าบลบ้านยวดได้ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต กับเทศบาลต าบลบ้านโคก 
นายกเทศมนตรี โดยจะด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยวด- บ้านดอนบาก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง  เส้นทางได้
เชื่อมต่อระว่างเขตต าบลบ้านโคกเข้าด าเนินก่อสร้าง ความยาว ประมาณ   2,300 เมตร 
ส าหรับการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นด าเนินการก่อสร้างในเขตพื นที่ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เสนอผ่านที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาและเห็นชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าวครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีผู้บริหารได้ชี แจงรายละเอียดแล้วนั น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม 
ประธานสภา เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ผมจะมติจากท่ีประชุม  

-ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านยวดด าเนินการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านยวด- บ้านดอนบาก กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ    จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง     จ านวน     1      เสียง 



25 
 

นายสะเปญ ทองสุขโข  5.พิจารณาเห็นชอบขอรื้อห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 2 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านโคกได้ขยายอาคารเพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ ที่เพ่ิมขึ นท าให้มี 
นายกเทศมนตรี พื นที่อาคารเพียงพอ รองรับเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร ดังนั นห้องรองนายกฯห้องเดิม 

ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงอยากจะขอให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติรื อถอนห้องออกเพ่ือใช้
ห้องน  าเป็นห้องน  ารวม ส าหรับ เจ้าหน้าที่ และบริการผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีผู้บริหารได้ชี แจงรายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติ 
ประธานสภา จากที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้รื อห้องรองนายกเทศมนตรี ชั น 2 กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ    จ านวน     ๑0    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง     จ านวน     1      เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสะเปญ ทองสุขโข  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบหรือไม่ครับในวาระนี  
ประธานสภา   ถ้ามีขอเชิญครับ 

นายวันชัย  หล้าคอม  บล็อกคอนเวิร์สผมอยากให้มีราวกั นป้องกันคนพลัดตกไป อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2  ทรัพย์สินได้ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ 1.ศพด.บ้านโคก ทางขึ นด้านหลังผม อยากให้น าปูนไปเทเชื่อมกับถนนเพราะเวลาฝนตก 
สมาชิกสภา เขตที่   เป็นโคลน ท าให้เดินล าบาก   
    2.งบประมาณ 2562 ท่อระบายน  ากลมพร้อมบ่อพักได้ผู้รับจ้างหรือยังครับ 
    3.ซ่อมแซมถนนลูกรัง ไม่ทราบว่าได้ผู้รับจ้างหรือยัง เพราะถ้าเข้าหน้าฝนเกรงว่าจะท าไม่ได้ 

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์  ผมได้รับเอกสารว่าได้ความเดือดร้อน จ านวนมากหากจะอ่านชื่อคงไม่หมด มี ม.3 ม. 11  
สมาชิกสภา เขตที่ 1   ม.4 เกือบ 30 ครัวเรือน ได้ขาดแคลนน  าอุปโภค บริโภค ทั งท่ีสภาได้อนุมัติงบประมาณไป 
    แล้ว ฝากถึงผู้บริหารว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมเกรงว่ามันจะตกไป ฝากท่านด้วยนะ 
    ครับผมจะได้ไปชี แจงกับชาวบ้านได้ถูกต้อง 
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  -ตามท่ีโครงการโครงการต่อเติมอาคารสภาต าบลท าเปน็โรงจอดรถ ไม่ผ่านความ 
นายกเทศมนตรี   เห็นชอบ ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ต่อไปนี  ขอให้พวกท่านอย่าได้พูดว่านะครับเวลาไปงาน 
    ฌาปนกิจศพว่ามาจากเทศบาลต าบลนะครับผมขอก าจัดสิทธิ์ ในการกล่าวพูด  

-ในส่วนของบล็อกคอนเวิร์ส มันเป็นตามแบบแปลนมาตรฐาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
-โครงการที่ท่านสมาชิกได้ถามมา ทุกโครงการ ได้ผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้วครับ 
ไม่ทราบเหมือนว่าท าไมไม่เข้ามาด าเนินการ ทางเทศบาลเราก็มีหน้าที่ปรับอย่างเดียว 

นายแสงทอง ไชยหงษา  ทางนายอ าเภอได้ฝากประชาสัมพันธ์ว่าทุกครัวเรือน หน้าบ้านที่ธงชาติช ารุดให้เอาออก 
ก านันต าบลบ้านโคก  ด้วยนะครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วเราก็ได้ด าเนินการประชุมครบ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระแล้ว สุดท้ายนี ต้องขอขอบคุณ ทางผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละเวลามา

ประชุมในครั งนี   ผมขอปิดการประชุม 
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เลิกประชุม เวลา ๑7.๓๐ น.                       
 
 

 
        ลงชื่อ                                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบรรเลง  ภูทัด) 
          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๒ 

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 
 

                               ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสะเปญ  ทองสุขโข) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลต าบลบ้านโคก 
สมัยสามัญ 2  ครั งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63  วันที่  25  พฤษภาคม  ๒๕63 และขอรับรองว่าถูกต้องตามการด าเนินการ
ประชุมดังกล่าวทุกประการ 

 
 ลงชื่อ                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                     (นายชัยวัฒน์   เประกันยา) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 
 
 

    ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นางวันเพ็ญ  แก่นท้าว) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต ๑ 
 
 

         ลงชื่อ                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                       (นายสมศักดิ์   ดวงภักดี) 
                                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก เขต 1 

 


